

ข่าวสารณญาณเวช

สำนักงาน: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม ๗๒๑๐ โทรศัพท์ 02-889-4396, 02-482-1552, 02-482-7365 โทรสาร กด 103
www.watnyanaves.net • พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ • พระภิกษุ กุศลอนุโก • พระชัยยศ พุกอุไร • พระปณต คุณวฑฺฒโน • กานดา อารยวงษ์ (081-757-0768)

วิสาขบูชา ๒๕๕๔

ข่าวทั่วไป

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

วัดญาณเวศกวัน กำหนดพิธีเวียนเทียนเดือนวิสาขะ ในวัน
อังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกำหนดการดังนี้

๑๗.๐๐ น. บุกภาคแห่งพิธี

- พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล รับศีล
- ตัวแทนสงฆ์แสดงธรรมกถา

๑๘.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน

- เจ้าหน้าที่ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์
- ประธานสงฆ์ นำกล่าวคำบูชาเครื่องสักการะ
- พระสงฆ์ตั้งแถว เดินนำอุบาสกอุบาสิกาเวียนเทียน
รอบอุโบสถ ดับนระ ๓ รอบ
เสร็จแล้วเป็นจบพิธี

โรคระบบหายใจ ของพระพรหมคุณาภรณ์

(ผลการตรวจที่น่าสนใจ สืบเนื่องจาก ร.พ.เจ้าพระยา ต่อที่
ร.พ.รามธิบดี, ๒๒ เม.ย. ๕๔)

๑. หลอดลมตีบ ข้อนี้นั้น ตรวจและทดสอบอย่างไร ก็เห็นชัดเจน
๒. หลอดลมยวบ คือ เวลาหายใจออก หลอดลมแฟ้เข้ามา ลม
หายใจจึงออกได้ยาก และไม่หมด ทำให้หายใจเข้าได้น้อยด้วย
๓. หลอดอาหารโป่ง ทำให้สำลักอาหารเล็กๆ น้อยๆ อยู่เรื่อยๆ
โดยไม่รู้ตัว แม้แต่เวลาไอ คุณหมอบุ๊ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า เคียง
ไอแสดงว่ามีอาการสำลักด้วย (เวลาฉัน ต้องห้ามพิเศษ ไม่ให้พูด
เพราะคอยจะสำลักเรื่อยๆ แล้ว)
๔. ที่ปอดกลีบข้างซ้าย ทั้งสองข้าง หลอดลมหนาเพราะการอักเสบ

(เรื่องจริง) (มองเห็นจากการX-rayด้านข้าง) คงเป็นเพราะสิ่งที่
สำลักเรื่อยๆ นั้น ลงไปข้างหรือจับอยู่

๕. ปอดข้างปอดทั้งสองข้าง ยื่นยาวลงไปมาก ดมคั่งค้างขังอยู่
ไม่ไปกับลมหายใจ ทำให้ปอดคราก
๖. ดมคั่งอยู่ในหลอดลมมาก เมื่อทดสอบการหายใจ มองเห็น
ในเครื่องว่า เวลาหายใจออก ดมไม่ออกมา
๗. ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ตลอดเวลาอน (Volume Respiration)

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ:

- อาการอย่างหนึ่ง ซึ่งมีเรื่อยมา คือ ถ้าหัดได้ดี เช่น ตลอดคืนหลับ ๘
ชั่วโมง พอตื่นนอน ก็เหนื่อย และอาจจะระบมหน้าอก แต่ก็เคยชินเป็น
ธรรมดา ตามปกติจึงไม่ได้สังเกต (ถ้าหัดน้อย ก็ไม่เหนื่อย)
- เมื่อไปบนเขาสูง อากาศเบา รู้สึกว่าไม่ต้องหายใจ (การหายใจเป็นไปเอง)
ทำให้รู้สึกว่า ตามปกติ ต้องหายใจด้วยความพยายามตลอดเวลา
- ตามปกติ เจ้าตัวผู้ป่วย ได้โอกาสเมื่อใด ก็หายใจยาวๆ อยู่เป็นประจำ
เช่น ลงนอน หรือว่างก็จืด แต่รู้สึกตัวบ่อยๆ ว่าหายใจไม่โล่ง ไม่สุด (ตัน)

สรุปข่าวเกี่ยวกับพระพรหมคุณาภรณ์

ดังได้บอกเล่ามาแล้วโดยลำดับ พระพรหมคุณาภรณ์อาพาธ
ด้วยโรคระบบหายใจหลายอย่าง จนมีสภาพร่างกายไม่เหมาะที่จะ
พบปะพูดคุยกับใคร จึงได้ไปพักอยู่ในที่เงียบๆ ในชนบท แม้แต่โรค
ต่อหินที่ติดตัวอยู่ ก็ต้องผ่าตัดเนื่องจากการตรวจเรื่อยมาจนเกือบ
เต็ม ๑ ปีแล้ว

สรุปว่า ถ้าไม่สามารถใช้ร่างกายปฏิบัติกิจหน้าที่ได้ตาม
สมควร ก็จะไม่กลับมายู่ที่วัดญาณเวศกวัน

พระพรหมคุณาภรณ์

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

อนุโมทนาโรงพยาบาลเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ ๖ ถึง ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พระพรหมคุณาภรณ์ได้เข้าพักรับการตรวจรักษาบำบัดโรคอย่างกระชั้นชิด (ทั้งโรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรังหลายอย่าง) ในโรงพยาบาลเจ้าพระยา ตามคำสั่งแพทย์ รวม ๖ วัน ครั้นอาการอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้ว เมื่อออกจากโรงพยาบาล ญาติโยมวัดนำปัจจัยทุนพระอาพาธไปจะขอจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลไม่ยอมรับอย่างใดทั้งสิ้น และได้บอกแจ้งว่า โดยความอนุเคราะห์ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยา มุณินิชาด-มาดัย ไชยธีระพันธ์ และโรงพยาบาลเจ้าพระยา ได้อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาพยาบาลพระพรหมคุณาภรณ์ทั้งหมด (ทราบว่าเป็นจำนวนเงินเกินกว่า ๑ แสนบาท)

ต่อมา พระพรหมคุณาภรณ์ได้รับคำสั่งแพทย์ ให้เข้าพักรับการตรวจรักษาบำบัดโรคอย่างกระชั้นชิดในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในวาระนี้ ก็เช่นเดียวกัน มุณินิชาด-มาดัย ไชยธีระพันธ์ และโรงพยาบาลเจ้าพระยา ได้อุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา

พยาบาลพระพรหมคุณาภรณ์ทั้งหมด (คราวนี้ ไม่ทราบว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใด)

การอุปถัมภ์ทั้งหมดนี้ นับว่าเป็นความเกื้อกูลบุญสูงเคราะห์อย่างสูง จึงขออนุโมทนาท่านประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยา พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้อุปถัมภ์อำนวยความสะดวกให้กระบวนการตรวจรักษา และแก้ไขบำบัดโรคดำเนินไปอย่างดี ด้วยน้ำใจอันงาม เป็นกุศลที่มีผลยั่งยืนยาว

งานก่อสร้าง-ซ่อมแซม

ในขณะนี้ ภายในวัดญาณเวศกวัน กำลังดำเนินการก่อสร้าง เชื้อนกมันดินด้านทิศเหนือ และซ่อมแซมเชื้อนเดิมในทิศตะวันออกของอุโบสถ เพื่อแก้ไขปัญหาดินยุบตัวอันเนื่องมาจากดินขอบตลิ่งร่วนไหลลงในสระน้ำ ทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนฤดูฝนที่จะมาถึง

ส่วนในเขตสังฆาวาส จะมีกรก่อสร้างห้องน้ำส่วนกลางสำหรับพระ เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่เพียงห้องเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนพระที่บวชเข้ามาในแต่ละรุ่น ทั้งนี้การก่อสร้างกำหนดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเข้าพรรษาปีนี้

ข่าวหนังสือ

๑. นักวิชาการ เทศ-ไทย หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา

ตั้งแต่ในพุทธกาล มีผู้คิดเถียง กล่าวหา ว่าร้ายพระพุทธเจ้าบ้าง พระธรรมบ้าง พระสงฆ์บ้าง พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนวิธีแสดงตอบต่อคำคิดเถียง กล่าวหา ว่าร้ายไว้ เพื่อให้พระสาวกปฏิบัติโดยชอบธรรม และเป็นประโยชน์

ว่าโดยสาระ ถ้ากล่าวร้ายเป็นแก่นิอสุธรรมณ์ ก็เพียงให้ผ่านให้สงบไปด้วยขันติธรรมและแสดงอาการตอบสนองที่งดงาม

ถ้ากล่าวร้ายนั้นอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งเป็นความเสียหายที่ไม่ควรละเลยปล่อยไว้ ก็พึงชี้แจงอธิบายไปโดยเหตุผลตามความเป็นจริง ดังพุทธพจน์ที่ว่า (ที่.ส.๘/๑/๕)

“ภิกษุทั้งหลาย หากคนพวกอื่นจะฟังกล่าวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ ในคำที่เขากล่าวตานั้น คำที่ไม่จริง เธอทั้งหลายพึงแก้ไขไถ่ถอน ข้อที่ไม่ถูกไม่จริง ก็ให้เห็นว่าไม่ถูกไม่จริง ดังนี้ๆ ...”

ในบางกรณี การแก้ไขไถ่ถอนคำกล่าวร้าย โยงไปยังหลักธรรมหรือสัจธรรมที่สำคัญ สถานการณ์นั้นจึงกลายเป็นโอกาสที่จะแสดงหลักธรรมหรือสัจธรรมนั้นแก่ประชาชน ดังที่พระสูตรของพระพุทธเจ้าหลายสูตร เป็นคำตรัสตอบหรืออธิบายธรรมในคราว

ที่มีผู้กล่าวร้ายต่อพระองค์

เมื่อถือเอาการตำหนิติเตียนอันไม่ชอบธรรม เป็นโอกาสที่จะแสดงธรรม ก็เป็นการแสดงต่อความไม่ชอบธรรมโดยชอบธรรม และอาศัยเรื่องเสียหายทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้แก่มหาชน

เรื่องที่ปรารภ มีข้อที่เกี่ยวข้องให้ ดร.สมคิด ฉวนวงศ์ เกิดความห่วงใย และด้วยความปรารถนาดี ท่านได้เขียนแสดงข้อคิดและความเห็นในเรื่องนี้ไว้ โดยเจ้าของข้อคิดและความเห็นขอแยกข้อเขียนของตนออกไปต่างหากเป็นภาคผนวก

หนังสือนี้มีเนื้อความแยกแยะและโยงไปในหลายเรื่อง แต่ก็มิได้รวมกันได้ในข้อที่ตั้งขึ้น เมื่อต้นฉบับเสร็จ เตรียมจะส่งพิมพ์ปรากฏว่าเนื้อหายืดยาว และมีหัวข้อมากมาย น่าจะจัดรวมเข้าเป็นภาคๆ จะได้สะดวกแก่ผู้อ่าน แต่เนื่องด้วยเวลาจวนเจียนและเกรงว่าหนังสือนี้จะแยงเวลาจากหนังสือเรื่องอื่นมากเกินไป จึงตกลงคงไว้ในคราวนี้ก่อน

หวังว่า หนังสือนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นส่วนร่วมเพิ่มพูนความเจริญธรรมเจริญปัญญาและประโยชน์สุขของประชาชนสืบต่อไป

๒. กาดานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก

ญาติโยมในนามคณะผู้ศรัทธา ขออนุญาตพิมพ์หนังสือชิ้นใหม่ ในช่วงใกล้กลางปี ๒๕๕๔ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๕ ซึ่งผู้พิมพ์เคยนึกไว้ว่า ถ้าจังหวะอำนวย จะเพิ่มเติมหนังสือนี้ เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการวิริมและยุคสมัยทางความคิด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในอารยธรรม แต่ยังไม่ได้ออกาด ต้องปล่อยพิมพ์ไปตามเดิมก่อน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเนื้อหาของหนังสือจะคงเดิม แต่มีความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านรูปเล่ม เนื่องจากเห็นว่าควรเปลี่ยนขนาดเล่มหนังสือให้เข้ากับมาตรฐานสากล เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในระบบการจัดพิมพ์ต่อไป เช่น หากกระดาษพิมพ์ได้ง่ายขึ้น

เมื่อตกลงว่าจะพิมพ์หนังสือในขนาดเล่มที่เปลี่ยนใหม่ ก็เป็นเหตุให้ต้องบรรจุเนื้อความคำบรรยายและจัดปรับภาพทั้งหมดที่เป็นของเดิม เข้ากับรูปแบบใหม่จนลงตัวหมดทั้งเล่ม ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างหนักและใช้เวลาไม่น้อย พร้อมกันนั้น ยังได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงและเพิ่มภาพอีกด้วยตามความเหมาะสม รวมถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงและความแปลกใหม่ในทางที่ดีมีประโยชน์ให้เกิดคุณค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจะเป็นรูปลักษณะต้นแบบของการพิมพ์ครั้งต่อไป

ในด้านเนื้อหา ถึงจะยังไม่ได้เพิ่มเติมอะไร แต่มีความผิดพลาดตลอดตามบางจุดที่รอแก้ไข เมื่อมีการพิมพ์ใหม่ ก็ต้องรีบแก้ไขให้เสร็จไปก่อน อย่างไรก็ดี ขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่า หนังสือกาดานุกรมนี้นี้ ย่อมบอกเพียงข้อมูลความรู้ที่เป็นพื้นฐาน และเป็นที่ยอมรับทั่วไป อันถือว่าผู้ศึกษาและประชาชนควรทราบเป็นจุด

ตั้งต้น จะไม่ลงลึกไปในรายละเอียดและการวิเคราะห์ เช่นที่มีผู้ค้านว่า โคดัมบัสไม่ใช่เป็นผู้ค้นพบอเมริกา... อะไรอย่างนี้ หนังสือนี้ยอมไม่ก้าวไปเกี่ยวข้องกับ

ขอย้ำว่า ความรู้ก็คือความรู้ เป็นของกลาง ไม่เข้าใครออกใคร ไม่ขึ้นต่อความชอบใจหรือไม่ชอบใจ ข้อสำคัญอยู่ที่วางจิตใจต่อความรู้ให้ถูกต้อง โดยตระหนักว่า ไม่ว่าเรื่องราวหรือเรื่องดีเป็นข้อมูลที่พึงรู้หรือต้องรู้ไว้ เพื่อให้มองสถานการณ์ออก หยั่งถึงเหตุปัจจัย จะได้แก้ปัญหาด้วยความรู้เข้าใจใช้ปัญญา มิใช่อยู่กันแค่วาทกรรมเพียงด้วยคิดเอา ถ้าวางใจถูกต้อง มุ่งใช้เพื่อแก้ปัญหาด้วยเจตนาที่มุ่งดีโดยมีเมตตาแล้ว ยิ่งรู้ละเอียดลึกลงไปเท่าไร ก็ยิ่งดี มีแต่ช่วยให้แก้ปัญหาได้ถูกจุด ถูกทาง ได้ผล และสร้างสรรคอารยธรรมให้ของกามนำสู่สันติสุขได้จริง

๓. Dependent Origination :

The Buddhist Law of Conditionality

หนังสือพากย์อังกฤษ ที่ Robin Moore แปลจากเนื้อความในหนังสือ *พุทธธรรม ฉบับขยายความ ตอนที่ ๓ : ชีวิตเป็นไปอย่างไร? บทที่ ๔ ปฏิจตมุปบาท : การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ จึงเกิดมี* ซึ่งหนังสือนี้ คุณศิริจันทร์ ภิรมย์ภักดี ขออนุญาตพิมพ์เพื่อถวายแก่พระภิกษุที่จะมาเข้าร่วมประชุมในงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๔ และเพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป เนื่องในโอกาสเดียวกัน

คำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขบูชา

ยมมท โข มยํ, ภควนตํ สรณํ คตา, โย โน ภควา สตถา, ยสฺส ๑ มยํ, ภควโต ฆมํ โรเจม, อโหสิ โข โส ภควา, มชฌิเมสุชนปเทสุ, อริยเกสุ มนุสเสสุ อุปปนโน, ขตติโย ชาตียา, โคตโมโคตเตน, สกยปุตโต, สกยกุลตา ปพฺพชิตโต, สเทเวเก โลเก, สมารเก สพรหมเก, สตถสมณพราหมณียา ปชาย, สเทวมนุสสตาย, อนุตฺตรํ สมหาสมโพธิ, อภิสสมฺพุทฺโธ.

นิสฺสํสยํ โข โส ภควา, อรหํ สมหาสมพุทฺโธ, วิชชาจรณสมปฺปโน, สุคโต, โลกวิทู, อนุตฺตโร ปุริสทมมสารถิ, สตถาเทวมนุสสานํ, พุทฺโธ ภควา.

สวากขาโต โข ปน, ภควตา ฆมโม, สนธิฏฺฐิจิโก, อกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปนยิโก, ปจฺจตํ เวทิตพฺโพ วิญญูหิ.

สุปฏิปฺปโน โข ปนสฺส, ภควโต สวากสงฺโฆ, อุชฺฐปฏิปฺปโน ภควโต สวากสงฺโฆ, ฉายปฏิปฺปโน ภควโต สวากสงฺโฆ, สามีจิ-

ปฏิปฺปโน ภควโต สวากสงฺโฆ, ยทิทํ จตตาริ ปุริสยฺคานิ, อฏฺฐปุริสฺปุคฺคตา, เอส ภควโต สวากสงฺโฆ, อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ททฺชินเนยโย, อณฺชติกรณิโย, อนุตฺตรํ ปุณฺณกเขตฺตํ โลกสฺส.

อโย โข ปน ปฏิมา, ตํ ภควนตํ อุตฺทิสฺส กตา, ยาวเทวทสฺสเนน, ตํ ภควนตํ อนุสฺสริตวา, ปสทาเสวค-ปฏิลาภาย.

มยํ โข เอตฺรหิ, อิมํ วิสาขปุณฺณมีกาดํ, ตสฺส ภควโต, ชาตีสมาโพธิณิพฺพาน-กาลสมมตํ ปตฺวา, อิมํ จานํ สมปตฺตา, อิเม, ที่ปฐุปฺปฺพชาติ-สกกาเร, คเหตุวา, อตฺตโน กายํ, สกการุชฺชานํ กิริตวา, ตสฺส ภควโต, ยถาภูจฺเจ कुณฺเณ, อนุสฺสรนฺตา, อิมํ ปฏิมาขรํ, ติกขตฺตํ, ปทกฺขินิํ กิริสฺตาม, ยถาคหิเตหิ, สกกาเรหิ, ปุชฺชํ กุรฺมานา.

สาธุ โน ภนฺเต ภควา, สุจิรวินิพฺพุตฺปิ, ฌาตพฺเพหิ कुณฺเณหิ, อตีตารมณตาย, ปณฺวายมาโน, อิเม, อมเหหิ คหิเต, สกกาเร, ปฏิคฺคณฺหาตุ, อมหากํ, ที่ฆรตฺตํ, หิตาย, สุขาย.

คำแปล

เราทั้งหลายถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด เป็นศาสดาของเราทั้งหลาย ก็เราทั้งหลายชอบใจธรรม ของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล เสด็จอุบัติแล้วในมัชฌิมชนบท ในหมู่แห่งมนุษย์ชาวอริยกะทั้งหลาย พระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติ เป็นโคดมโดยพระโคตร เป็นสักยบุตร บรรพชาแล้วจากสักยตระกูล ได้ตรัสรู้แล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

โดยไม่มีที่สงสัยแล พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงถึงพร้อมด้วยวิชา บัญญาตรัสรู้แจ้งชัด และจรรยาข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินถึงวิชชา นั้นครบครัน เสด็จไปได้แล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถิณีบุรุษที่ควรฝึกได้ ไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของปวงเทพแถมมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว ทรงมีพระคุณความดีเป็นที่นับถือเลิศล้ำ

ธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแล ตรัสไว้ดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติ จะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ต้องรอกาลเวลาที่จะให้ผล เป็นของดีจริงแท้ ควรจะเจริญชวนให้มาดู แลควรจะน้อมเข้ามาในตน เป็นธรรมที่วิญญูชนจะพึงรู้เฉพาะตน ต้องทำจึงเสวยผลได้

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติควรแก่เหตุผล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าเคารพ นับถือ พระสงฆ์สาวกนี้ คือคฤรูปุชสี่คู่ นับเรียงตัวตามลำดับ

อริยมรรคอริยผลเป็นแปดบุคคล หมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่บุคคลนำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะ เครื่องต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ทานที่บุคคลบริจาคถวาย เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีประนมมือไหว้ เป็นนาบุญของโลก ไม่มีบุญเขตอื่นยิ่งไปกว่า

ก็พระปฏิมานี้แล ได้สร้างอุทิศเฉพาะต่อพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เพื่อให้ได้เห็น เป็นที่ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ จะได้เกิดความเลื่อมใสและเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจ

บัดนี้ มาถึง วันวิสาขปุณณมีเพ็ญเดือนหก อันเป็นที่รู้ว่าเป็นกาลที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เราทั้งหลายจึงมาพร้อมกันยังสถานที่นั้น ได้ถือเครื่องสักการะเหล่านี้ มีชูปเทียนดอกไม้เป็นต้น ทำกายของตนให้เป็นดังภาชนะรองรับเครื่องสักการะ น้อมรำลึกถึงพระคุณทั้งหลายตามที่ เป็นจริง ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น จะทำการประทักษิณพระปฏิมานี้ ดินวาระสามรอบ กระทำกรบฏา ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายตามที่ถือไว้

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น แม้ปรินิพพานแล้วสิ้นกาลนาน แต่โดยพระคุณทั้งหลายยังปรากฏอยู่ อันบุคคลพึงรู้โดยความเป็นอดีตารมณฺ์ จงทรงรับซึ่งเครื่องสักการะ อันข้าพเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วนี้ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ๐๐

ข่าวสารญาณเวศก

วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทิก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐
โทร: 02-889-4396, 02-482-1552, 02-482-7365 แฟกซ์: กด 103